

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2470 /UBND-TH
V/v đầu tư và xây dựng dự án
Trung tâm Du lịch kết hợp
sòng bạc tại thành phố Quy
Nhơn, tỉnh Bình Định

Bình Định, ngày 05 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Đồng chí Phạm Minh Chính,
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH

ĐẾN Số: 4869
Ngày: 06/5/21
Chuyển: XTT (LDS, TĐ)
Lưu hồ sơ số:

Bình Định là tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung bộ, có tổng diện tích tự nhiên 6.071 km², dân số khoảng 1,5 triệu người. Là một trong năm tỉnh của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; Bình Định nằm ở vị trí chiến lược của khu vực Đông Nam Á, là cửa ngõ ra biển Đông gần nhất của tiểu vùng sông Mê Kông thông qua cảng biển quốc tế Quy Nhơn; hạ tầng giao thông khá thuận lợi, nằm ở trung tâm của trục Bắc - Nam trên cả 4 tuyến đường bộ, đường sắt xuyên Việt, đường hàng không và đường biển.

Bình Định được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh, nhiều vũng, vịnh, bãi tắm đẹp chạy suốt chiều dài 134 km bờ biển của tỉnh. Hầu hết các bãi biển của tỉnh Bình Định đều tương đối bằng phẳng, cát trắng, nước biển trong xanh và có nhiều điểm ngắm cảnh đẹp... tạo nên tiềm năng, lợi thế đặc thù để khai thác kinh doanh các loại hình dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo và vui chơi giải trí.

Trong những năm gần đây, nhờ phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, cùng với sự nỗ lực phát triển du lịch của tỉnh, Bình Định đang trở thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong nước và nước ngoài; Bình Định đang được ví như "ngôi sao nổi ngôi" trên bản đồ du lịch biển miền Trung; vừa qua, thành phố Quy Nhơn được vinh dự nằm trong top 20 điểm du lịch trải nghiệm hàng đầu thế giới do Trang Hostelworld xếp hạng và 01 trong 03 thành phố Du lịch sạch ASEAN 2020 tại Việt Nam (Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF công nhận). Tuy vậy, hiện nay, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, nhất là thiếu các dự án hỗn hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, vui chơi, giải trí đẳng cấp thế giới, đây cũng là điểm nghẽn lớn và trở ngại của lãnh đạo tỉnh Bình Định trong định hướng phát triển du lịch bền vững thời gian đến. Cho nên, tỉnh Bình Định đã tăng cường xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu, để nghiên cứu đầu tư các dự án hỗn hợp gắn với các loại hình dịch vụ, thương mại, vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế tại địa phương.

Vào tháng 07 năm 2020, Tập đoàn SJM Holdings Limited có thư gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, với một số nội dung chính: "Tập đoàn nhận thấy rằng thành phố Quy Nhơn - Bình Định có thể được phát triển để xây dựng một dự án tổ hợp trung tâm giải trí, nghỉ dưỡng, tài chính, thương mại và sòng bạc tầm cỡ thế giới. Dự án này cần diện tích tối thiểu 500 ha cùng với mức đầu tư khoảng 1 tỷ USD cho 100 ha. Toàn bộ dự án dự kiến sẽ chi phí đầu tư từ 5 đến 6 tỷ Đô la Mỹ được cung cấp bởi Tập đoàn và sẽ tạo ra công ăn việc làm cho 3.000 - 4.000 người dân địa phương trong thời gian xây dựng và khoảng 17.000 người dân khi dự án